

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ฟินันเซีย ไซรัส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ และการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งตระหนักดีว่า การทุจริตคอร์รัปชันส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)” ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เพื่อแสดงเจตนาสมัครใจในการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติ ให้เป็นไปตามแนวทางในการต่อต้านการทุจริต โดยต้องไม่เสนอ เรียกร้อง หรือรับประโยชน์หรือสินบนใดที่สื่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มีชอบหรืออาจทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์อันชอบธรรม รวมทั้งแจ้ง ให้พนักงานพึงละเว้นการเสนอหรือให้ประโยชน์หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจงใจให้ผู้นั้นกระทำความหรือละเว้น การกระทำใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตนทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ มีผลการประเมินในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption progress indicator) จากสถาบันไทยพัฒน์ อยู่ในระดับที่ 4 Certified กล่าวคือ บริษัทฯ แสดงให้เห็นถึงการนำไปปฏิบัติ โดยมีการสอบถามความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี ที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ การได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือได้ผ่านการตรวจสอบเพื่อความเชื่อมั่นอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานภายนอกต่อการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

นอกจากนี้ การแบ่งปันและตอบแทนสิ่งดีๆ สู่สังคมคือหนึ่งในปณิธานของบริษัทฯ โดยเล็งเห็นถึงการบูรณาการพื้นฐานในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ประเทศเกิดการพัฒนาดังอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งในปีที่ผ่านมากิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) มีดังนี้

โครงการฟินันเซีย ไซรัส ปันน้ำใจให้กับน้องนักเรียน โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล



โครงการฟินันเซีย ไซรัส ปันน้ำใจให้กับน้องนักเรียน โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล โดยคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ มอบเงินบริจาคสมทบทุนอาหารกลางวัน และสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เพื่อให้เด็กได้มีทุนการศึกษาและเติบโตมาโดยมีความรู้ความสามารถ เพื่อที่จะเป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไป ณ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการคืนชีวิตเต่าสู่ธรรมชาติ



โครงการคืนชีวิตเต่าสู่ธรรมชาติ กับฟินันเซีย ไซรัส โดยบริษัทฯ จัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือของ "ชมรมรักเต่า" เพื่อช่วยเต่าในแหล่งน้ำที่แออัดภายในวัดและอนุรักษ์สัตว์และพื้นที่สีเขียวมีค่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตว์ในย่านกลางกรุง ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560

โครงการปล่อยเต่าปลุกดอกดาวเรืองเฉลิมพระเกียรติ



บริษัทฯ ได้จัดโครงการปล่อยเต่าปลุกดอกดาวเรืองเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้ร่วมปล่อยเต่า จำนวนกว่า 200 ตัว ที่ได้รับการรักษาและพักฟื้นจนแข็งแรงจากแหล่งเดิมที่แออัดใน กทม. คืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและสร้างสมดุลทางธรรมชาติ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด อ่างเก็บน้ำดอกกราย ต.แม่ น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2560

โครงการร่วมสนับสนุนจัดซื้อสื่อการสอนและครุภัณฑ์กับสมาคมหลักทรัพย์ไทย (ASCO)



บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนการจัดซื้อสื่อการสอนและครุภัณฑ์กับสมาคมหลักทรัพย์ไทย (ASCO) สำหรับห้องปฏิบัติการฝึกอาชีพให้แก่โรงเรียนบ้านคลองโยง เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนเก่าจัดทำเป็นห้องปฏิบัติการฝึกอาชีพให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะสู่การประกอบอาชีพรวมถึงสร้างสินค้าและบริการเพื่อจัดหารายได้ระหว่างเรียน เพื่อศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระเมื่อออกจากโรงเรียน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560